



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในตำแหน่งเลขที่และสังกัดเดิมที่ครองอยู่ ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.

บัดนี้ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้โปรดพิจารณาประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในตำแหน่งเลขที่และสังกัดเดิมที่ครองอยู่ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๑ ราย พร้อมเค้าโครงเรื่องผลงานที่ส่งประเมิน รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ในการนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ จัดทำรายละเอียดเอกสารผลงานประกอบการประเมินผลงานฯ จำนวน ๕ เล่ม (ฉบับจริง ๑ เล่ม และสำเนา ๔ เล่ม) และต้องเป็นผลงานที่ได้นำเสนอเค้าโครงเรื่องต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไว้แล้ว ตามจำนวนและเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. โดยให้จัดส่งผลงานให้สำนักงาน ป.ป.ท. ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่มิประกาศ หากละเลยเพิกเฉยหรือไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในกำหนด ให้ถือว่าสมัครใจยินยอมไม่ประสงค์เข้ารับการประเมินดังกล่าว

อนึ่ง หากมีผู้ใดประสงค์ทักท้วงผลงาน และขอเสนอแนวคิดของผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ขอให้แจ้งสำนักงาน ป.ป.ท. โดยเร็ว หากพบว่าข้อทักท้วงมีมูลจะดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ต่อไป แต่หากตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่าข้อทักท้วงนั้นเป็นการก่อกวนก่อกำลังหรือมีเจตนาแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ผู้ทักท้วงจะถูกดำเนินการทางวินัยตามที่เห็นสมควร

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายภูมิวิศาล เกษมศุข)

รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
(แบบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ขอรับ การประเมิน	ผลงานที่ผ่านมา จำนวน ๒ เรื่อง	ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการ	สัดส่วนของผลงาน		ผลงานที่แสดงถึงแนวคิดพัฒนางาน จำนวน ๑ เรื่อง
					สัดส่วน เฉพาะตน	ผู้ร่วมดำเนินการ	
๑	นายณัฐพล บัวทุม	นิติกรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๗๖ กลุ่มงานความเห็นแย้ง กองกฎหมาย	๑. การดำเนินการแก้ต่างคดีปกครอง ในศาลปกครอง ขอนแก่น คดีหมายเลขดำที่ ป.๑๙/๒๕๖๒ คดีหมายเลขแดง ที่ ป.๔๑๔/๒๕๖๔ ๒. การดำเนินการแก้ต่างคดีปกครอง ในศาลปกครอง สงขลา คดีหมายเลขดำที่ ป.๘/๒๕๖๑	๕. ก.พ. ๖๔ ถึง ๑ ก.ย. ๖๔ (๖ เดือน ๒๘ วัน) ๓ ธ.ค. ๖๒ ถึง ๒๖ มิ.ย. ๖๓ (๖ เดือน ๒๔ วัน)	๙๐%	นางปวีณา ศิริพานิช ๑๐%	คู่มือการขอความช่วยเหลือทางคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง สำหรับ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.
		จำนวน ๑ ราย			๙๐%	นางปวีณา ศิริพานิช ๑๐%	

